



THƯ CẢM ƠN VÀ PHẢN HỒI SINH VIÊN VỀ VIỆC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Thân gửi: Các Bạn sinh viên

Hoạt động thu thập lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH CNTT). Hàng năm, Trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có các Bạn sinh viên đang học tại Trường.

Nay Ban Giám hiệu Nhà trường chân thành gửi tới Bạn lời cảm ơn về sự nhiệt tình đóng góp ý kiến cho Nhà trường. Những ý kiến này sẽ là kênh thông tin hữu ích để Nhà trường xem xét và từng bước hoàn thiện hơn chất lượng đào tạo.

- **Về khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên:** So với HK2/NH 2020-2021, GV đã có nhiều cải thiện, tích cực trong hoạt động giảng dạy, được SV ghi nhận và đánh giá rất cao, tuy nhiên, tỉ lệ tham gia khảo sát của vẫn chưa cao (56%), trong đó có nhiều SV năm 1 chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành khảo sát. Nhà trường rất mong các Bạn Sinh viên đồng hành cùng nhà trường và tích cực tham gia các hoạt động khảo sát. Kết quả khảo sát này đã được Phòng TT-PC-ĐBCL thu thập, tổng hợp và gửi đến lãnh đạo Trường/Khoa và giảng viên xem xét cải thiện.

- **Về khảo sát dịch vụ hỗ trợ và phục vụ:** Nhà trường đã thu được ý kiến phản hồi của 3692/4247 sinh viên, đạt 86,93%. Các ý kiến góp ý của sinh viên về đăng ký học phân, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên đã được các đơn vị liên quan tiếp nhận, giải trình và đề ra giải pháp khắc phục nhằm phục vụ tốt hơn theo yêu cầu của sinh viên.



- Về khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp (SVTN) về khóa học: Có 407/445 SVTN tham gia, đạt tỉ lệ 91.46%; Có 83.05% SVTN có việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp; 60.4% SVTN đang làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần; 30.5% SVTN làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị thuộc khối cơ quan nhà nước là 3.6%. Có 62.72% SVTN nhận xét công việc hiện tại phù hợp với chuyên môn đào tạo; 18.93% SVTN đánh giá chuyên môn đào tạo đáp ứng rất tốt cho công việc. Ngoài ra, các góp ý của SVTN về quy định học vụ, phương pháp và thái độ giảng dạy của đội ngũ GV, CTĐT,... đang được Nhà trường xem xét cải tiến.

Một lần nữa, BGH nhà trường chân thành cảm ơn sự đóng góp của toàn thể các Bạn đối với sự phát triển của Trường. Trường rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi trung thực, mang tính xây dựng từ các Bạn trong thời gian tới.

Mọi phản hồi của các Bạn về hoạt động khảo sát hoặc các vấn đề liên quan vui lòng gửi trực tiếp qua các kênh thông tin của Phòng/Ban hoặc gửi email về Phòng TT-PC-DBCL thông qua địa chỉ ttpcdbcl@uit.edu.vn để được hỗ trợ. Nhà trường cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của các Bạn.

Kính chúc các Bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng kính chào.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tú Anh